



ประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการศึกษาพฤติกรรมและพัฒนารูปแบบการส่งเสริม
การใช้ที่นั้งนิรภัยเด็กในโรงพยาบาล
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน ๑ อัตรา
ปฏิบัติงานที่กองป้องกันการบาดเจ็บ
สอบคัดเลือกในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองป้องกันการบาดเจ็บ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ กรมควบคุมโรค

ตามที่ได้มีประกาศกองป้องกันการบาดเจ็บ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เปิดรับสมัครสอบ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการศึกษาพฤติกรรมและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ที่นั้งนิรภัยเด็กในโรงพยาบาล
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การเปิดรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๐๐๑	นางสาวรัตนภรณ์ ลาศนาวิน
๐๐๒	นายกณิกนันต์ วัฒนทยา
๐๐๓	นางสาวพรรณวรท ภูเวียง
๐๐๔	นางสาวนภัสวรรณ โชคอำนวยสาร
๐๐๕	นายทรงวุฒิ ตรีวัฒนา
๐๐๖	นางสาวปัญญาพร ภูบุญทึง
๐๐๗	นายกฤษณ์ธรณ์ คาศสนิท
๐๐๘	นางสาวกัลยา วงศ์สิมบุตร
๐๐๙	นางสาวนฤมล ตรงชูเกียรติ
๐๑๐	นางสาวนฤมล ช่างเทศ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้างต้นนี้ กองป้องกันการบาดเจ็บ ได้ประกาศตามข้อมูล
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า
ผู้มีสิทธิสอบรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ เช่น มีคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
หรือมิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้มีสิทธิสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน
การสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้...

สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร กองป้องกันการบาดเจ็บ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในวัน และเวลาราชการ หากตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบที่จะเข้ารับการคัดเลือกกองป้องกันการบาดเจ็บ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ